

Số: /KH-UBND

Xã Quang Trung, ngày tháng 8 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tăng cường công tác đảm bảo ATGT, quản lý trật tự vỉa hè, lòng lề đường và xử lý vi phạm đối với các trường hợp không tự giác chấp hành, tái lấn chiếm, cố tình vi phạm dịp Lễ Quốc khánh 02/9.

Thực hiện Công văn số 2701/UBND-QLĐT ngày 17/8/2023 của UBND thị xã Bim Sơn về việc V/v tăng cường đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ Lễ 02/9 và khai giảng năm học 2023-2024.

Hiện nay tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm vẫn diễn ra thường xuyên, các hộ bày bán hàng hóa dưới lòng, lề đường, vỉa hè; người mua hàng dừng, đỗ xe dưới lòng đường... vẫn còn diễn ra gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Để tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm về trật tự vỉa hè, lòng lề đường trên các tuyến đường trục chính, chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023); đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn xã. UBND xã Quang Trung xây dựng kế hoạch thực hiện giải tỏa lòng, lề đường, vỉa hè với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

Dịp nghỉ Lễ 02/9 và khai giảng năm học 2023-2024, hàng năm đây là ngày kỷ niệm lớn của cả nước nói chung và xã Quang Trung nói riêng; vì vậy, yêu cầu đô thị phải đảm bảo “đường thông, hè thoáng”, “xanh- sạch- đẹp”, công tác trật tự xây dựng đô thị phải đảm bảo. Tuy nhiên, hiện nay tình hình vi phạm về xây dựng, đất đai và trật tự đô thị trên các tuyến đường trục chính, hiện tượng các hộ dân bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đặt biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định, tập kết vật liệu xây dựng trên vỉa hè, lòng lề đường gây mất trật tự an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị....

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo đến các hộ dân hai bên các tuyến đường trục chính (*trọng tâm là các tuyến Quốc lộ 1A; đường Lê Thánh Tông; đường Thanh Niên*), yêu cầu các hộ gia đình đặt biển hiệu, biển quảng cáo, hàng hóa đúng nơi quy định. Đối với các hộ dân đang xây dựng công trình nhà ở có tập kết vật liệu xây dựng trên vỉa hè, lòng, lề đường của các tuyến đường yêu cầu phải thực hiện xếp gọn, dọn và vệ sinh sạch sẽ.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện: Đối với tuyến đường trục chính của xã, những điểm tập chung đông người, những điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn GT .. v.v.. như: Ngã tư đôn Bim, Tuyến quốc lộ 1A (từ cầu Tống Giang đến bệnh viện ACA), tuyến quốc lộ 217B (Đường Lê Thánh Tông), tuyến đường Lý Thường Kiệt, tuyến đường Thanh niên, ngã ba đường gom khu công nghiệp với đường Lê Thánh Tông.

2. Đối tượng giải tỏa: Các trường hợp vi phạm lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang đường bộ, vỉa hè để xây dựng vật cản, tập kết vật liệu, bảng hiệu, biển quảng cáo, lều, quán, mái che, mái vẩy, bán hàng v.v.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt công tác tăng cường chỉ đạo trật tự xây dựng, tài nguyên môi trường, giải tỏa lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè dịp nghỉ Lễ 02/9.

Chủ tịch UBND xã giao cho phó chủ tịch kinh tế điều hành trực tiếp, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cá nhân thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã nếu để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng, lề đường mà không có biện pháp xử lý. Tham mưu, đề xuất chủ tịch UBND xã giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.

Ra quân và cương quyết giải tỏa, xử lý vi phạm đối với các trường hợp không tự giác chấp hành, tái lấn chiếm, cố tình vi phạm. Thời gian ra quân xử lý *xong trước ngày 31/8/2023*.

1. Công chức Địa chính Xây dựng xã:

Phối hợp cùng Đội KTQT đô thị thị xã, Công an xã, Tổ bảo ANTT, trưởng các thôn trực tiếp xử lý, tháo dỡ, thu giữ đối với các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông như: Bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, các vị trí không đúng nơi quy định, các biển quảng cáo, thông tin tuyên truyền không được cấp có thẩm quyền cho phép. Đồ chất thải rắn không đúng nơi quy định, tập kết VLXD lâu ngày và các hành vi khác gây mất vệ sinh môi trường.

Tổ chức treo băng zôn tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng yếu, các trường học, nơi tập trung đông người qua lại.

Trực tiếp tham gia tất cả công việc UBND xã giao và báo cáo kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc để chủ tịch UBND xã để xử lý theo quy định. Tổng hợp, báo cáo UBND thị xã kết quả thực hiện.

2. Công an xã:

Phối hợp cùng Công chức Địa chính, Tổ ANTT trực tiếp xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông theo quy định.

Hỗ trợ phương tiện, đảm bảo an ninh trật tự và xử lý các trường hợp gây mất trật tự an ninh, các trường hợp chống đối trong quá trình tổ chức thực hiện ra quân xử lý vi phạm, cưỡng chế giải tỏa.

3. Trưởng các thôn:

Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thôn về việc.

Tổ chức tuyên truyền, thông báo đến các hộ dân hai bên các tuyến đường trục chính chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè. Yêu cầu các hộ gia đình đặt biển hiệu, biển quảng cáo, bày bán hàng hóa đúng nơi quy định. Đối với các hộ dân đang xây dựng công trình nhà ở có tập kết vật liệu xây dựng trên vỉa hè, lòng, lề đường yêu cầu phải thực hiện sắp xếp gọn gàng và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ; quét dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải nhằm đảm bảo môi trường luôn xanh - sạch - đẹp, đảm bảo đường thông, hè thoáng tại địa bàn khu dân cư. Tổ chức ký cam kết đối với các hộ kinh doanh dọc các tuyến đường

Phối hợp xử lý các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định và quản lý không để các hộ tái lấn chiếm sau đợt ra quân. Kịp thời báo cáo các trường hợp cố tình vi phạm trên địa bàn thôn mình quản lý để xử lý theo quy định.

Hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh môi trường quanh khu vực mình sinh sống, thu gom, phân loại và tự xử lý tại chỗ đối với rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình.

4. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể.

Tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên của mình thực hiện tốt các quy định về vệ sinh môi trường, chấp hành đầy đủ quy tắc giao thông, không vi phạm các quy định pháp luật an toàn giao thông.

Chỉ đạo các chi hội thôn tổ chức cho hội viên phối hợp tổ chức lễ phát động, ra quân làm sạch đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải... nhằm tạo cảnh quan vệ sinh môi trường sạch đẹp.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện tăng cường công tác đảm bảo ATGT, quản lý trật tự xây dựng, giải tỏa lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè dịp nghỉ Lễ 02/9 và khai giảng năm học 2023-2024. Chủ tịch UBND xã đề nghị các bộ phận, ngành có liên quan, MTTQ và các đoàn thể, các thôn phối hợp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Nơi nhận:

- UBND thị xã (để b/c);
- Đảng ủy (để b/c);
- Đội Kiểm tra QTĐT (p/h);
- MTTQ và các đoàn thể chính trị (p/h);
- Công an xã (t/h);
- Các thôn (t/h);
- CC Văn hóa (t/tr)
- Lưu: VP, ĐC.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đào Văn Thông